

CUỘC HỌP MẶT THÂN MẬT NHÂN KỶ NIỆM HAI NĂM NGÀY NHẬN QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU TRANG PHỤC VIỆT

Sáng 25-2-2021 nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày nhận quyết định thành lập, Viện Nghiên cứu Trang phục Việt đã tổ chức một cuộc gặp mặt thân mật. Để bày tỏ tinh thần nghiêm túc thực hiện các chủ trương chung về phòng chống dịch Covid-19, cuộc gặp mặt này tuy vẫn được tiến hành rất trang trọng nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi nội bộ cán bộ và nhân viên của Viện.

Hai năm qua, tương tự hàng loạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp mọi miền đất nước, dù khó khăn chông chát, cán bộ và nhân viên của Viện Nghiên cứu Trang phục Việt vẫn luôn luôn sát cánh đoàn kết bên nhau, hoàn thành tốt đẹp những gì cần làm và có thể làm :

1. Về hoạt động nghiên cứu, Viện tổ chức thành công ba cuộc tọa đàm khoa học với sự đồng lòng tham gia của nhiều nhà khoa học giàu uy tín. Các báo cáo đã trình bày trong ba cuộc tọa đàm đều được đăng tải lên Webservice của Viện. Ngoài ra, Viện cũng đang cố gắng thiết lập trang YouTube và mời tác giả các bài tham luận trình bày những nội dung cơ bản nhất của báo cáo để ai cũng đều có thể thấy rõ hình ảnh, nghe được tiếng nói và cảm nhận được phong cách cũng như phong thái của từng người.
2. Về hoạt động quảng bá, bên cạnh Webservice (và sẽ có thêm trang YouTube) Viện Nghiên cứu Trang phục Việt còn có Đại sứ hình ảnh của Viện và có kế hoạch tiếp đón các đoàn khách tới tham quan. Các cán bộ chuyên trách truyền thông cũng đã và đang nỗ lực quảng bá hình ảnh cùng những hoạt động đa dạng của Viện.
3. Gắn với Viện, cùng một địa chỉ với Viện là Hộ kinh doanh áo dài do Thạc sĩ, Họa sĩ, Nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng (Chủ tịch Hội đồng Viện kiêm Phó Viện trưởng) thành lập. Hàng loạt những áo dài được thiết kế công phu và trưng bày cẩn thận đã làm cho không gian chung của cơ sở 29/9 đường Nguyễn Bình Khiêm ngày càng hấp dẫn.
4. Các cán bộ được Viện phân công phụ trách những công việc quan trọng khác cũng đều tỏ rõ tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao.

Hai năm chỉ mới là một quãng thời gian ngắn nhưng với những thành công bước đầu và nhất là những kinh nghiệm tích lũy được, nền tảng phát triển tốt đẹp trong tương lai của Viện Nghiên cứu Trang phục Việt đã xuất hiện rất nét. Nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày nhận quyết định thành lập, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Trang phục Việt chân thành cảm ơn sự hợp tác đầy hiệu quả của đội ngũ công tác viên, của các cơ quan truyền thông và của tất cả những người bạn tin cậy của Viện.





Ảnh kỷ niệm lễ kỷ niệm hai năm ngày nhận quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Trang phục Việt.

Bài và ảnh của Thảo Trang